
สรุปผลการประชุม 
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ครั้งท่ี ๓๗ 

วันอังคารท่ี ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ณ  ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ CB 406 (ห้องประชุมงบประมาณ) ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา   

________________ 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๔๕  นาฬิกา 
กรรมาธิการผู้มาประชุม  ๖๙  คน 

กรรมาธิการผู้ไม่มาประชุม  ๓  คน (ลาการประชุม) 
  

เมื่อกรรมาธิการมาครบองค์ประชุม นายวราเทพ รัตนากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่สอง 
ปฏิบัติหน้าที่ประธานของที่ประชุม  ได้ เชิญผู้แทนคณะอนุกรรมาธิการน าเสนอรายงานต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
ซึ่งสรุปผลการประชุมได้ ดังนี้   
 
เรื่องท่ีพิจารณา 

คณะอนุกรรมาธิการรายงานผลการพิจารณาต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จ านวน ๔ คณะ ประกอบด้วย 

๑. คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ  
ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ  
งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 

๒. คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสากิจ และทุนหมุนเวียน  
๓. คณะอนุกรรมาธิการท้องถ่ิน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง  

และเงินอุดหนุน ที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน 

๔. คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด  
กรุงเทพมหานครและพัทยา 

 

ผลการพิจารณา 

๑. คณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างท่ีปรึกษา  
ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอ่ืน  

สรุปประเด็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรม สัมมนา ฯ ในประเด็นต่าง ๆ ดังน้ี  
ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 

- ขอสอบถามว่าเหตุผลที่คณะอนุกรรมาธิการมีมติไม่ปรับลดงบประมาณของกรมการข้าว  
ใน โครงการสนับ สนุนลดต้นทุ นการผลิ ตด้ านการ เกษตรส าห รับ เกษตรกรผู้ ปลู ก ข้ าว จ าน วน 
๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เนื่องจาก ตรวจสอบพบว่าแม้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้กับกลุ่ม
ชาวนาผู้ปลูกข้าวและตั้งศูนย์ข้าวชุมชน ๕,๐๐๐ แห่งทั่วประเทศ แต่ปรากฏว่าศูนย์ข้าวชุมชน จ านวน ๒,๔๐๗ 
แห่งเท่านั้น โดยส่วนที่เหลือยังไม่ได้ด าเนินการจัดต้ัง 
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- กรณีกระทรวงการต่างประเทศถูกปรับลดงบประมาณในช้ันคณะอนุกรรมาธิการ จ านวน
๑๕๐ ล้านบาท และได้มีค าขออุทธรณ์มายังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อขอคืนงบประมาณดังกล่าว  
ขอสอบถามถึงเหตุผลที่คณะอนกุรรมาธิการพิจารณาปรับลดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ 

- กรณีส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติถูกปรับลดงบประมาณในช้ันคณะอนุกรรมาธิการ 
จ านวน ๑ ล้านบาท และได้มีค าขออุทธรณ์มายังคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ เพื่อขอคืนงบประมาณส่วนนี้ ขอ
ทราบเหตุผลที่คณะอนกุรรมาธิการพิจารณาปรับลดงบประมาณของส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ 

- ขอทราบเหตุผลและรายละเอียดการปรับลดงบประมาณ  จ านวน ๕ แสนบาท  
ของส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ส านักงาน 
ป.ย.ป.) เนื่องจาก ตั้งงบประมาณในส่วนของค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการ จ านวน ๒,๖๐๐,๐๐๐ บาท นั้น 
พบว่าคณะกรรมการมีการประชุมเพียง ๑ ครั้งเท่านั้น แต่ถูกปรับลดงบประมาณเพียง ๕ แสนบาท  

 - กรณีรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของการประชุมความร่วมมือ 
ทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ๒๐๒๒ ที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
๒๕๖๖ จ านวน ๒๕๐ ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับการขอรับงบประมาณในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ จ านวน 
๒๗๔ ล้านบาท ในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ จ านวน ๕๖ ล้านบาท เป็นจ านวนที่สูงเกินกว่าความจริงหากปรับ
ลดลง คงเหลือ ๑๕๐ ล้านบาท  

 - กรณีรถควบคุมสั่งการ ยี่ห้อเบนซ์ รุ่น S 500 ที่มีคุณสมบัติสูงกว่ารถประจ าต าแหน่ง 
ตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด ขอทราบว่าคณะอนุกรรมาธิการด าเนินการพิจารณาในเรื่องนี้หรือไม่  
  - กรณีกรมการข้าวไม่มีการระบุรายระเอียดของศูนย์ข้าวชุมชน ของแต่ละศูนย์ จ านวน  
๓ ล้านบาท ในค าขอรับงบประมาณ เป็นการไม่ปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบในการจัดท างบประมาณแผ่นดิน 

คณะอนุกรรมาธิการตอบข้อซักถาม 
- ที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้าน

การเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว วงเงิน ๑๕,๒๖๐,๐๐๐ ,๐๐๐ บาท สองครั้ง และได้เชิญผู้แทน 
ส านักงบประมาณมาให้ข้อมูลประกอบการพิจารณา โดยคณะอนุกรรมาธิการมีความคิดเห็นว่า  โครงการเดิม 
ที่มีอยู่แล้วมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร อีกทั้ง เกษตรกรในรูปแบบคณะกรรมการหมู่บ้านมีบทบาท
และส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตรด้วยตัวเอง คณะอนุกรรมาธิการจึงตัดสินใจไม่ปรับลด
งบประมาณในส่วนน้ี  
  - กรณีที่ยังไม่ได้ตั้งศูนย์ข้าวชุมชนในส่วนที่ เหลือให้ครบ จ านวน ๕,๐๐๐ แห่ง คณะอนุ
กรรมาธิการได้รับค าช้ีแจงจากหน่วยรับงบประมาณว่า หน่วยงานจะด าเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณ
ผ่านงบกลางต่อไป นอกจากนี้ คณะอนุกรรมาธิการทราบว่างบประมาณของโครงการดังกล่าวเป็นงบล่ าซ า 
(การจัดสรรงบประมาณแบบงบกลาง) ท าให้ไม่สามารถปรับลดงบประมาณได้ เนื่องจาก ถ้าปรับลดงบประมาณ
จะมีผลกระทบต่อเงินอุดหนุนเกษตรครัวเรือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท  

- กรณีการปรับลดงบประมาณส านักงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ  จ านวน ๑ ล้านบาท นั้น 
ความตั้งใจแรกจะตัดงบประมาณลง ๓ ล้านบาท เนื่องจาก มีความคลาดเคลื่อนเรื่องการของบประมาณค่าเช่า
อาคารและค่าเช่ารถเพื่อใช้งานในส่วนภูมิภาคมีจ านวนไม่มาก แต่เสียงส่วนใหญ่เห็นควรให้ปรับลดเพียง 
จ านวน ๑ ล้านบาท  
  - กรณีการปรับลดงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศ คณะอนุกรรมาธิการพิจารณา
ตามแผนงานยุทธศาสตร์ของกระทรวง และปรับลดงบประมาณเฉพาะในส่วนแผนงานข้างต้นเท่านั้น เนื่องจาก
ไม่สามารถเบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย โดยไม่ได้ปรับลดงบประมาณเงินอุดหนุนองค์การระหว่าง
ประเทศที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกในวงเงนิ ๑๕๐ ล้านบาท แต่ประการใด และขอให้กระทรวงการต่างประเทศ
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พิจารณาปรับลดงบประมาณภาพรวมในโครงการที่ไม่มีความจ าเป็น ดังนั้น สาเหตุที่กระทรวงการต่างประเทศ
ขออุทธรณ์มายังคณะกรรมาธิการวิสามัญอาจเป็นกรณีที่ปรับลดวงเงินดังกล่าวเอง 

- กรณีปรับลดงบประมาณส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และ  
การสร้างความสามัคคีปรองดอง จ านวน ๕ แสนบาท เป็นการปรับลดในภาพรวมและมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
ติดตามว่าคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง  
มีความคืบหน้าในการท างานอย่างไรในอนาคต 
  - กรณีรายการค่าใช้จ่ายในการรักษาความปลอดภัยของการประชุมความร่วมมือทาง
เศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) ๒๐๒๒ ขอรับการจัดสรรงบประมาณ รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 
จ านวน ๓,๒๘๓ ล้านบาท โดยมีกระทรวงการต่างประเทศเป็นหน่วยงานเจ้าภาพ เพื่อน างบประมาณมาจัดสรร
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) โดยมีภารกิจ 
ที่เกี่ยวข้อง ๔ ด้าน ๑. พิธีการ ๒. อ านวยการ ๓. ประชาสัมพันธ์ ด าเนินการโดยกรมประชาสัมพันธ์ ๔. ความ
มั่นคงและการจราจร ด าเนินการโดยส านักงานต ารวจแห่งชาติ ได้รับการจัดสรรจ านวน ๒๕๐ ล้านบาท  
เพื่อเป็นค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่ารักษาความปลอดภัยตามเส้นทาง 
  - กรณีรายการค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจ าต าแหน่ง วงเงินงบประมาณ ๒๔๐,๓๙๓,๖๐๐ 
บาท เป็นค่าเช่ารถของกระทรวงกลาโหมที่เป็นการเช่าตามสิทธิระดับช้ันยศ 

 ส านักงบประมาณตอบข้อซักถาม 
- โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวว่าเป็น

โครงการที่ได้ด าเนินการต่อเนื่องจากโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตทางเกษตร
ผู้ปลูกข้าวตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ และเมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๕  
เดิมเป็นโครงการภายใต้กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ แต่เปลี่ยนมาเป็นภายใต้กรมการข้าว กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้มแข็ง เพิ่มขีดความสามารถ และบรรเทาความเดือดร้อน
ให้กับชาวนา ทั้งนี้ วงเงินดังกล่าวจะสนับสนุนเงินให้กับเกษตรกรไร่ละ ๗๐๐ บาท ไม่เกินครัวเรือนละ ๕ ไร่ 
หรือไม่เกินครัวเรือนละ ๓,๕๐๐ บาท  

- วงเงิน จ านวน ๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ของโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แบ่งเป็น เงินอุดหนุนให้เกษตรกร จ านวน ๑๕,๒๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
และค่าใช้จ่ายการด าเนินโครงการ จ านวน ๓๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยกรมการข้าว มีหนังสือยืนยันถึงความ
จ าเป็นของโครงการดังกล่าวความตอนหนึ่งว่า โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับ
เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีที่มาจากโครงการสนับสนุนค่าบริหารจัดการและการพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวปีการผลิต ๒๕๖๔/๒๕๖๕ ของกระทรวงพาณิชย์ อย่างไรก็ดี เพื่อสร้างความเข้มแข็งกับเกษตรกร
อย่างยั่งยืน กรมการข้าวจึงได้ก าหนดเงื่อนไขการจ่ายเงนิอุดหนุนใหแ้ก่เกษตรกรส าหรับการจัดซื้อเครื่องจกัรกล
การเกษตรและค่าซ่อมแซม 
  - กระทรวงการต่างประเทศเสนอปรับลดงบประมาณโครงการส่งเสริมความสัมพันธ์และ  
ความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศ เป็นงบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนระหว่างประเทศที่ประเทศ
ไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท เนื่องจาก ไม่สามารถปรับลดรายการอื่น ๆ ได้ ซึ่งมีแผนการ 
ใช้จ่ายเงินไตรมาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศ จึงขออุทธรณ์งบเงิน
อุดหนุนรายการดังกล่าว จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท เช่น เงินอุดหนุนสมาชิกสหประชาชาติ เงินอุดหนุนส านักงาน
เลขาธิการอาเซียน เงินอุดหนุนกองทุนเอเปค เงินบ ารุงประจ าปีส านักเลขาธิการบิมสเทค (BIMSTEC 
Secretariat) เงินค่าสมาชิกศูนย์การพัฒนาองค์ความรู้ความร่วมมือระหว่างประเทศ (OECD) เป็นต้น ทั้งนี้ 
เพื่อให้กระทรวงต่างประเทศสามารถด าเนินภารกิจด้านการต่างประเทศสอดคล้องกับบริบทของโลก 
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ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จึงเป็นช่วงเวลาส าคัญที่ประเทศไทยต้องเร่งมีบทบาทน าในเวทีระหว่างประเทศ 
เสริมสร้างความมั่นใจต่อประชาคมโลก ซึ่งจะเป็นโอกาสและปัจจัยส าคัญต่อการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของไทย 
พร้อมกับดูแลคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ  

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- การจัดสรรงบประมาณส าหรับโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับ

เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ถือเป็นการด าเนินการผิดหลักการการจัดท างบประมาณ 
เนื่องจาก หน่วยงานราชการยังไม่มีศูนย์ข้าวชุมชนครบ ๕,๐๐๐ แห่ง แต่กลับขอรับการจัดสรรงบประมาณ  
แม้กรมการข้าวช้ีแจงในช้ันคณะกรรมาธิการว่าจะสามารถด าเนินการตั้งศูนย์ชุมชนข้าวได้เพิ่มเติมก็ตาม  
แต่ในทางปฏิบัติการตั้งศูนย์ข้าวชุมชนมีเงื่อนไขหลายประการ ได้แก่ ๑. ต้องมีแปลงเพาะปลูกข้าวส่วนรวม 
๒๐๐ ไร่ ๒. ต้องอาคารสถานที่อย่างเป็นทางการเพื่อเป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธ์ุและอุปกรณ์การเกษตร ๓. ต้องมี
สมาชิกเพื่อร่วมบริหารจัดการ ๔. กองทุน จึงมีข้อสังเกตว่า เมื่อได้รับงบประมาณไปแล้วอาจไม่สามารถตั้งศูนย์
ข้าวชุมชนได้ ดังนั้น ควรพิจารณาทบทวนเพื่อลดงบประมาณของโครงการดังกล่าว 

- โครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปิดโอกาสให้เกษตรกรด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์การเกษตรด้วยตัวเอง 
โดยไม่มีส่วนราชการเข้ามาร่วมพิจารณา ถือเป็นการสร้างความเสี่ยงให้กับเกษตรกรท าการจัดซื้อจัดจ้าง  
ที่มิชอบด้วยกฎหมายโดยไม่เจตนา ดังนั้น กรมการข้าว ควรพิจารณาทบทวนการด าเนินโครงการดังกล่าว 

- การตั้งงบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าว ๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้เกษตรกรซื้อครุภัณฑ์ทางเกษตรกร ถือว่าไม่ถูกต้อง เนื่องจาก
โครงการเดียวกันก่อนหน้านี้ได้จัดสรรงบประมาณเป็นเงินสดให้กับเกษตรกร จ านวน ๒๐,๐๐๐ บาทต่อ
ครัวเรือน แต่ปัจจุบันก าหนดให้เกษตรกรไปรวมตัวและซื้อครุภัณฑ์ทางการเกษตร โดยอ้างว่าเป็นรายการ
งบประมาณเดียวกันและต่อเนื่อง จึงสรุปได้ว่าเป็นการตั้งงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง 

- ข้อมูลโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 
๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทจากคณะอนุกรรมาธิการแสดงให้เห็นว่าโครงการดังกล่าวยังไม่มีความพร้อม 
โดยเฉพาะการตั้งศูนย์ข้าวชุมชนไม่ครบ ๕,๐๐๐ แห่งตามที่กรมการข้าวก าหนด และผลักภาระให้กับเกษตรกร
รับปิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ควรปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อให้เกิดความเหมาะสม  

- การปรับลดงบประมาณของแต่ละคณะอนุกรรมาธิการ ควรระบุรายการที่ต้องถูกปรับลด
งบประมาณให้ชัดเจน เนื่องจาก ที่ผ่านมาเกิดกรณีที่คณะอนุกรรมาธิการก าหนดให้หน่วยรับงบประมาณ 
ปรับลดวงเงินงบประมาณในภาพรวม โดยคณะอนุกรรมาธิการไม่ได้ระบุรายการที่สมควรถูกปรับลด จึงท าให้
หน่วยรับงบประมาณปรับลดงบประมาณในรายการที่มีความส าคัญทั้ง ๆ ที่มีบางรายการไม่มีความจ าเป็น 
แต่กลับไม่ถูกปรับลดงบประมาณ  
  - การจัดอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานไม่ควรให้กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเป็นหน่วยงาน  
แห่งเดียวที่มีอ านาจด าเนินการ แต่ควรกระจายงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับให้กับกระทรวงที่มีความเฉพาะด้าน 
เช่น ถ้าต้องการอบรมเพื่อเพิ่มทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
เป็นผู้ร่วมด าเนินการด้วย เป็นต้น  

 รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
  - นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร  รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอให้ส านัก
งบประมาณ ส่งเอกสารตามรายการ ดังนี ้
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๑. ค าของบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวของกรมการข้าวในตอนแรก จ านวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๒. หลักฐานการอนุมัติงบประมาณของส านักงบประมาณในโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการ
ผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. เหตุผลของการเปลี่ยนค าของบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มาเป็นการสนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร 
  - นางสาวผ่องศรี  ธาราภูมิ เลขานุการคณะกรรมาธิการ คนที่สี่ ขอให้ส านักงบประมาณ  
ส่งเอกสารตามรายการ ดังนี ้

๑. ค าของบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกร  
ผู้ปลูกข้าวของกรมการข้าวในตอนแรก จ านวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๒. หลักฐานการอนุมัติงบประมาณของส านักงบประมาณในโครงการสนับสนุนลดต้นทุน  
การผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. เหตุผลของการเปลี่ยนค าของบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มาเป็นการสนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร 

- พันต ารวจเอก ทวี  สอดส่อง รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสาม ขอให้ส านัก
งบประมาณ ส่งเอกสารตามรายการ ดังนี ้

๑. ค าของบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกร 
ผู้ปลูกข้าวของกรมการข้าวในตอนแรก จ านวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๒. หลักฐานการอนุมัติงบประมาณของส านักงบประมาณในโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการ
ผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. เหตุผลของการเปลี่ยนค าของบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มาเป็นการสนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร 

- นายพิเชษฐ์  เช้ือเมืองพาน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอให้ส านักงบประมาณส่งเอกสาร
ตามรายการ ดังนี ้

๑. ค าของบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้
ปลูกข้าวของกรมการข้าวในตอนแรก จ านวน ๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

๒. หลักฐานการอนุมัติงบประมาณของส านักงบประมาณในโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการ
ผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

๓. เหตุผลของการเปลี่ยนค าของบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้าน
การเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว มาเป็นการสนับสนุนเงินเพื่อจัดซื้อเครื่องมือทางการเกษตร 

- นายปกรณ์วุฒิ   อุดมพิพัฒน์สกุล กรรมาธิการ ขอให้ส านักงานปลัดกระทรวงดิจิทั ล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ส่งเอกสารการด าเนินคดีกับผู้เผยแพร่ความปลอมผ่านสื่อสังคมออนไลน์ของศูนย์
ต่อต้านข่าวปลอม โดยให้ระบุจ านวนคนถูกด าเนินคดี ประเภทและจ านวนของข่าวปลอมที่ถูกด าเนินคดี   
  - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอเอกสาร ดังนี้ 
  ๑. ขอทราบรายละเอียดงบด าเนินการ รายการค่าตอบแทนเหมาจ่ายรถประจ าต าแหน่ง 
วงเงินงบประมาณ ๒๔๐,๓๙๓,๖๐๐ ล้านบาท  
  ๒. รายละเอียดหนังสือขอท าความตกลงกับส านักงบประมาณเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณเหลอืจา่ย เพื่อด าเนินการจ่ายค่าตอบแทนเหมาจา่ยรถประจ าต าแหน่งส าหรับผู้ที่มีต าแหน่งพันเอก
พิเศษ พลตรีพลโท และพลเอก 
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คณะกรรมาธิการขอสงวนความเห็น       
  - นายวาโย อัศวรุ่งเรือง กรรมาธิการ  เสนอปรับลดงบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุน
การผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จาก ๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้เหลือ จ านวน 
๕,๐๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ลา้นบาท 

 - นายสมชัย ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมาธิการ คนที่ยี่สิบสี่ เสนอปรับลด
งบประมาณโครงการสนับสนุนลดต้นทุนการผลิตด้านการเกษตรส าหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าว จ านวน 
๑๕,๒๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือ ร้อยละ ๕๐  

 - นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล กรรมาธิการ เสนอปรับลดงบประมาณโครงการพัฒนาฝีมือ
แรงงาน Gig Worker ๔.๐ ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ร้อยละ ๕๐ 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะอนุกรรมาธิการฝึกอบรมสัมมนาประชาสัมพันธ์ค่าจ้าง

เหมาบริการ ค่าจ้างที่ปรึกษา ค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ งบด าเนินงาน  
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น 

 
 ๒. คณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน  

ประธานคณะอนุกรรมาธิการขอรายงานผลการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิกา ร 
ด้านการศึกษาต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการ  

ผลการด าเนินงานของคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาค่าใช้จ่ายของส่วนราชการทั้งหมด ๒๒๓ 
หน่วยงานประชุม จ านวน ๑๗ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ได้มีมติ
ปรับลดงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จ านวน ๕ หน่วยงาน ได้แก่ ส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร จ านวน ๑๔,๐๕๓,๑๐๐ บาท กรมศุลกากร จ านวน ๘๓,๒๖๐,๐๐๐ บาท กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
จ านวน ๒๖,๙๙๗,๙๐๐ บาท กองทัพอากาศ จ านวน ๗๓๘,๒๖๙,๐๐๐ บาท ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
จ านวน ๑๗๑,๖๐๐,๐๐๐ บาท รวมจ านวนปรับลดทั้งสิ้น จ านวน ๔,๐๙๓,๗๒๖,๙๐๐ บาท ในทุกงบร่ายจ่าย
ของแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และภาพรวมข้อสังเกตของที่ประชุม  

สรุปประเด็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุนหมุนเวียน  
ในประเด็นต่างๆ ดังน้ี  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
- ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลการปรับลดงบประมาณที่ขอรับการจัดสรรงบประมาณ 

กรณีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จ านวน ๑๒๖ ล้านบาท กองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม SMEs จ านวน ๗ ล้านบาท และกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคม เหตุผล
การไม่ถูกปรับลดงบประมาณ 

- กรณีตามรัฐธรรมนูญปี ๒๕๖๐ มาตรา ๑๔๐ ได้ก าหนดการอนุญาตให้จ่ายเงินแผ่นดินได้ถึง
ห้าประเภท กล่าวคือ ๑. กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย ๒. กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  
๓. กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ ๔. กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง ๕. กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการ
คลังของรัฐ ฉบับที่ ๕ นี้ได้เพิ่มเติมเข้ามาในรัฐธรรมนูญ ปี ๒๕๖๐ ท าให้การจ่ายเงินแผ่นดินกระท าได้อย่าง
กว้างขวาง โดยเฉพาะในส่วนที่เป็นเงินนอกงบประมาณ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
จงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อ านาจขัดต่อบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย หรือฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง มาตรา ๒๓๔ ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการไว้ 
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- กรณีการปรับลดงบประมาณของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๔๖ ล้านบาท 
กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 

- กรณีใบเสนอราคาจากการตรวจสอบพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาใหม่จากเดิม  
ที่เคยยื่นใบเสนอราคาไว้ ลายเซ็นผู้มีอ านาจลงนามของใบเสนอราคาเป็นรูปแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์หรือ
พิมพ์ช่ือ  

- ขอทราบเหตุผลการปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหม  
- กรณีโครงการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F - 35A กับประเทศสหรัฐอเมริกา จ าเป็นต้องมี

งบประมาณก่อนการขอซื้อ หรือไม่ 
- ขอทราบรายละเอียดวงเงินงบประมาณจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F - 35A จ านวนเท่าใดและ

ค่าใช้จ่ายในการดูแลต่อช่ัวโมงบินเท่าใด และเห็นควรจัดซื้อเครื่องบินขับไล่  F - 35A พร้อมอาวุธไปในคราว
เดียวกัน  

- ขอเสนอปรับลดงบประมาณรายการโครงการจัดหาระบบรวบรวมประมวลผลข่าวกรอง
ช้ันสูง วงเงินงบประมาณ จ านวน ๓๕๐ ล้านบาท เรียกว่า (Spay Were Pegasus)  

- ขอเสนอปรับรดงบประมาณรายการค่าเช่ารถประจ าต าแหน่งเพื่อทดแทนของเดิมที่มี  
อายุ ๑๒ ปี ข้ึนไป แต่รถยนต์ของเดิมมีอายุเพียง ๖ ปี ของส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 

คณะอนุกรรมาธิการตอบข้อซักถาม 
- กรณีรายระเอียดรายการปรับลดงบประมาณ จ าแนกตามภาคผนวก ข วงเงินปรับลด

จ านวน ๔,๐๙๓ กว่าล้านบาท แบ่งออกเป็นรายจ่ายประจ า จ านวน ๒๒ กว่าล้านบาท และรายจ่ายเพื่อ 
การลงทุน จ านวน ๔,๐๗๐ กว่าล้านบาท  

- กรณีกรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย ถูกปรับลดในรายการที่ไม่มีความจ าเป็น  
๔ รายการ รถตักล้อยาง ๔ คัน ๗๘ ล้านบาท เรืออลูมิเนียม ๖ ล าพร้อมพ่วงท้าย ๓๓ ล้านบาท รถสิบล้อ 
เทท้าย ๕.๐๖ ล้านบาท และรายการไอทีส าหรับการประชุมทางไกลแต่ละจังหวัดต่อ ๑ ระบบ ถูกปรับลด  
ร้อยละ ๑๐ ของแต่ละรายการ ๔๘.๘ ล้านบาท รวมทั้งสิ้น ๑๒๖.๐๖ ล้านบาท    

- กรณีกองทุนช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมปรับลดงบประมาณ  จ านวน  
๗ ล้านกว่าบาท เป็นรายการฝึกอบรมและไม่มีความจ าเป็น 

- กรณีกรมฝนหลวง ด าเนินการปรับลดงบประมาณ จ านวน ๒ ล้านบาท เป็นราคาให้ได้
มาตรฐาน และการเบิกงวดงานล่าช้ากว่าก าหนดจึงต้องปรับลด ๑๐๐ ล้านบาท และการปรับลดงบประมาณ
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นโครงการพัฒนาเครือข่ายไร้สาย 
จ านวน ๑.๗ ล้านบาท  

-กรณีส านักงานตรวจเงินแผ่นดินขอเลื่อนงวดงานโครงการสนับสนุนการตรวจสอบ  
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จ านวน ๔๖ ล้านบาท จากยอดงบประมาณ จ านวน ๑๔๓ ล้านบาท 

- กรณีกองทุนประชารัฐ ไม่ถูกด าเนินการปรับลดงบประมาณ เนื่องจาก  ผู้มีสิทธิ ๑๓  
ล้านกว่าราย ณ วันที่ ๑ มิถุนายน จ านวนลดลงจากเดิมด้วยสาเหตุ  ดังนี้ คุณสมบัติไม่ผ่าน เสียชีวิต รายได้
เปลี่ยนแปลง  

-เหตุผลการปรับลดงบประมาณของกระทรวงกลาโหมที่มีภารกิจป้องกันประเทศ
ประกอบด้วย กองทัพเรือ กองทัพอากาศ กองทัพบก เนื่องจาก การบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ เช่น 
การตรวจรับ การส่งมอบไม่ตรงตามก าหนดระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ในสัญญา 

- กรณีใบเสนอราคาจากการตรวจสอบพบว่า มีการเปลี่ยนแปลงใบเสนอราคาใหม่จากเดิม  
ที่ยื่นใบเสนอราคาไว้ลายเซ็นผูม้ีอ านาจลงนามของใบเสนอราคาเปน็รูปแบบลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสห์รอืพิมพ์ช่ือ 
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เนื่องจาก ใบเสนอราคาเดิมที่เคยยื่นไว้มีก าหนดระยะเวลา และกรณีการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ที่เป็นสิ่งของ
เฉพาะจะต้องมีความเห็นของผู้เช่ียวชาญประกอบ ส่วนการจัดซื้อหรือการจัดซื้อเฮลิคอปเตอร์จะต้องมีคู่เทียบ
อย่างน้อยสามราย เพื่อประกอบการจัดซื้อด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง และการเสนอราคา (TOR) ที่เคยยื่นไว้ 
มีการปรับราคาสูงข้ึนตามท้องตลาด ท าให้ต้นทุนการก่อสร้างเปลี่ยนแปลงไป  

- กรณียอดปรับลดงบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุน
หมุนเวียน จ านวน ๔,๐๙๓,๗๒๖,๙๐๐ ล้านบาท และมีหน่วยงาน จ านวน ๕ หน่วยงาน อุทธรณ์การปรับลด
งบประมาณ จ านวน ๖๖๕,๐๔๕,๕๐๐ ล้านบาท แบ่งออกเป็น กองทัพอากาศ กรมศุลกากร ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา และส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เกณฑ์การพิจารณา  
ปรับลดงบประมาณ กรณี การจัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อลงระบบป้องกัน การโจมตีทางคอมพิวเตอร์ (Cyber 
Security) บูรณาการร่วมกับส านักงานสถิติรวบรวมข้อมูลพบว่า มีการโจมตีระบบในหน่วยงานเกี่ยวกับความ
มั่นคงระบบ GFMIS ทะเบียนบ้านกลาง การเงินการธนาคาร ส าหรับเหตุผลการปรับลดงบประมาณ 
ของกองทัพอากาศ เนื่องจาก ประชาชนภายในประเทศได้รับความเดือดร้อนจากปญัหาการแพรร่ะบาดของโรค
ติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ และสถานการณ์ทางด้านเศรษฐกิจประกอบกับสภาครองเกรสของประเทศ
สหรัฐอเมริกา ยังไม่พิจารณาขายเครื่องบินขับไล่ F - 35A ให้กับประเทศไทยซึ่งต้องใช้ระยะเวลาการพิจารณา
ประมาณ ๒๐ เดือน งบประมาณ สามารถยื่นขอรับการจัดสรรงบประมาณในปีถัดไปทันต่อการพิจารณาของ
สภาครองเกรชของประเทศสหรัฐอเมริกา และการออกใบรับรองราคา LOA ก่อน การลงนามสัญญาล่วงหน้า 
ดังนั้น จึงไม่จ าเป็นต้องได้รับงบประมาณก่อนลงนามในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ สภาครองเกรชใช้ระยะเวลา 
การพิจารณาประมาณ ๓๐ วัน ประกอบกับการบริหารงบประมาณของกองทัพอากาศที่ได้รับการจัด
งบประมาณของปีที่ผ่านมา คงค้างการเบิกจ่าย จ านวน ๕ โครงการ เป็นงบผูกพันข้ามปี จ านวน ๑,๒๘๓  
ล้านบาท ซึ่งที่ประชุมของคณะอนุกรรมาธิการได้มีมติเอกฉันท์ปรับลดงบประมาณ ต่อมากองทัพอากาศได้ขอ
อุทธรณ์ขอรับงบประมาณ จ านวน ๓๖๙,๑๓๔,๕๐๐ บาท ลดลงจากเดิมจ านวน ร้อยละ ๕๐ ของยอดขอรับ
งบประมาณ ๗๓๘,๒๖๙,๐๐๐ บาท 

- กรณีส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรงบประมาณในปี ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๕ 
ตามแผนงานโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี วงเงินงบประมาณ ๕.๒ ล้านบาท ความคืบหน้าการเบิกจ่าย
งบประมาณเพียง ร้อยละ ๑๐ เป็นเงิน จ านวน ๙๖ ล้านบาท สาเหตุการปรับลดงบประมาณ เนื่องจาก  
การส ารวจพื้นที่โครงการไม่พบการก่อสร้างโรงงาน ท าให้ต้องมีการขยายงวดงานออกไป และโครงการขยาย 
ขีดความสามารถการผลิตกระสุน ระยะที่ ๒ วงเงินงบประมาณ จ านวน ๔๘๐ ล้านบาท ผูกพันงบประมาณ 
ข้ามปี ตั้งแต่ปี ๒๕๖๖ ถึง ๒๕๖๘ ขอรับงบประมาณในปี ๒๕๖๖ จ านวน ๙๑.๖ ล้านบาท พบไม่มีความพร้อม
ในการด าเนินงาน แสดงถึงการบริหารงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ จึงเลื่อน  
การอนุมัติรายการค่าใช้จ่ายงบประมาณดังกล่าวในปีถัดไป 

- กรณีการจัดซื้อเครื่องบินโจมตีเบาของกองทัพอากาศอีกในปี ๒๕๖๔ ถึง ๒๕๖๖  
ตามแผนงานโครงการผูกพันงบประมาณข้ามปี วงเงินงบประมาณ ๑,๒๐๐ กว่าล้านบาท พร้อมกับโครงการ
ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องบินขับไล่กริพเพนที่มีอยู่แล้วก่อนการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F - 35A 
และสภาคองเกรสพิจารณาการขายให้กับประเทศไทยไม่จ าเป็นต้องมีงบประมาณไว้ก่อนล่วงหน้า ประกอบกับ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาของเครื่องบนิขับไล่ F - 35A เป็น จ านวน ๑,๓๐๐,๐๐๐ บาท ต่อช่ัวโมงบิน ซึ่งถือว่า
สูงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาของเครื่องบินขับไล่ F16 เป็น จ านวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท 
ต่อช่ัวโมงบิน 

 



๙ 
 

- การพิจารณาการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่ F - 35A ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ๑. การเตรียมความ
พร้อมรองรับทุกด้าน ส าหรับการจัดซื้อเครื่องบินขับไล่  F- 35A ๒. ตัวเครื่องบินขับไล่ มีข้อจ ากัดด้าน
งบประมาณไม่สามารถจัดซื้อได้จ านวนมาก ๓. ความเสี่ยงด้านความมั่นคงและการจัดซื้อเพื่อทดแทนเครื่องบิน
ที่ใกล้ปลดระวาง ๔. ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาของเครื่องบินขับไล่ต่อช่ัวโมงบิน ๕. ความพร้อมก าลังรบกับ 
ภัยด้านความมั่นคง  

- กรณีราคาเครื่องบินขับไล่ F- 35A ราคาล าละ ๒,๙๐๐ ล้านบาท แบบไม่มีอาวุธ ผูกพัน
งบประมาณข้ามปี เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี จ านวน ๑๒ ล า เท่ากับ ๑ ฝงูบิน และสาเหตุการปรับลดงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณของปีงบประมาณที่ผ่านมาไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ 
และค้างการเบิกจ่ายงบประมาณ ประกอบกับข้อจ ากัดด้านงบประมาณ  

- กรณีรายการโครงการจัดหาระบบรวบรวมประมวลผลข่าวกรองช้ันสูง วงเงินงบประมาณ 
จ านวน ๓๕๐ ล้านบาท เป็นโปรแกรมที่มีความเหมาะสมและจ าเป็นของหน่วยงาน ไม่ ได้ เล็งเห็นถึง
วัตถุประสงค์การใช้งานประเภทอื่น ๆ พร้อมกับความเห็นของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  และ 
การกลั่นโครงการของส านักงบประมาณถึงการจัดซื้อโปรแกรมดังกล่าวได้ 

- กรณีการเช่ารถยนต์ประจ าต าแหน่งของประธานศาลรัฐธรรมนูญรุ่น S Class เป็นรถยนต์ 
ที่มีคุณสมบัติจ าหน่ายตามท้องตลาดทั่วไป 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
- กรณีการจัดท างบประมาณรายจ่ายเพื่ อการลงทุน ควรสอดคล้องกับมาตรา ๒๐  

แห่งพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้ก าหนดสัดส่วนให้รายจ่ายลงทุนต้องไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณรายจา่ยประจ าป ีและต้องไมน่้อยกว่าวงเงินสว่นที่ขาดดุลของงบประมาณประจ าปี
ดังนั้น การปรับลดงบประมาณต้องไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๒๐ 

 - ควรมีการประชาสัมพันธ์โครงการกองุทนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก ติดตาม 
ตรวจสอบ และการปรับปรุงฐานข้อมูลของผู้มีสิทธิอย่างเป็นระบบ เพื่อให้การใช้จ่ายเงินแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

- กรณีการเลื่อนงวดงานออกไปของหน่วยรับงบประมาณกับการขออุทธรณ์งบประมาณ  
ในส่วนที่ถูกปรับลดงบประมาณ ควรต้องพิจารณาถึงความมั่นคงของประเทศที่ปัจจุบันมีภัยด้านสงคร าม
ระหว่างรัสเซียกับยูเครน จึงต้องมีไว้ใช้ในยามฉุกเฉินซึ่งคาดการณ์ไม่ได้ จึงควรจัดสรรงบประมาณตามผล  
การอุทธรณ์ของกองทัพอากาศ 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายเรืองไกร  ลีกิจวัฒนะ โฆษกกรรมาธิการ ขอเอกสาร ดังนี ้
 ๑. ขอทราบรายละเอียดรายช่ือคณะอนุกรรมาธิการลงมติที่ ประชุมและเหตุผลของมติ 

ที่ประชุมปรับลดงบประมาณ ๔,๐๙๓,๗๒๖,๙๐๐ บาท ของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ 
และทุนหมุนเวียน 

 ๒. รายละเอียดมติที่ ป ระชุมปรับลดงบประมาณของคณะกรรมการวิสามัญร่ าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พร้อมด้วยเหตุผล 

 - นายสมชัย  ศรีสุทธิยากร รองประธานคณะกรรมการ คนที่ยี่สิบสี่ ขอเอกสาร ดังนี ้
 ๑. ขอทราบรายละเอียดกรมการบินฝนหลวงปรับลดงบประมาณ จ านวน ๑๐๒ ล้านบาท  

คิดเป็น ร้อยละ ๒๕ ของงบประมาณที่ขอรับการจัดสรร  



๑๐ 
 

 ๒. ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลการปรับลดงบประมาณ จ านวน ๒ ล้านบาท  
ของพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  

 ๓. ขอทราบรายละเอียดและเหตุผลการปรับลดงบประมาณของกองทัพอากาศ จ านวน
๗๓๘,๒๖๙,๐๐๐ บาท  

 - นายพิเชษฐ์  เช้ือเมืองพาน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารรายละเอียดโครงการ
กองทุนประชารัฐ 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะอนุกรรมาธิการครุภัณฑ์ ICT รัฐวิสาหกิจ และทุน

หมุนเวียน 
 

๓. คณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเงินอุดหนุน ท่ีจัดสรรให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลต าบล และองค์การบริหารส่วนต าบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

 ประธานคณะอนุกรรมาธิการได้น าเสนอรายงานคณะอนุกรรมาธิการต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมาธิการได้ด าเนินการประชุมพิจารณา จ านวน ๑๑ ครั้ง โดยเริ่มประชุมพิจารณา
ตั้งแต่วันอังคารที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ ถึงวันอังคารที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ มีการแต่งตั้งบุคคลด ารง
ต าแหน่งต่างๆและแต่งตั้งที่ปรกึษาคณะอนุกรรมาธิการ จ านวน ๑๐ ท่านและแต่งตั้งที่ปรึกษาประธานคณะอนุ
กรรมาธิการ จ านวน ๑๖ ท่าน และก าหนดกรอบแนวทางการประชุม พิจารณาหน่วยรับงบประมาณ จ านวน 
๒๒๖ หน่วยงาน งบประมาณ จ านวน ๒๖๓,๐๖๓,๑๓๖,๘๐๐ บาท จ าแนกเป็นเทศบาลนคร ๓๐ หน่วยงาน
ปรับลดงบประมาณจ านวน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาทซึ่งคณะอนุกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานมาช้ีแจงรายละเอียด
ต่อคณะอนุกรรมาธิการ และเทศบาลเมือง จ านวน ๑๙๕ หน่วยงาน ปรับลดงบประมาณ จ านวน ๙ หน่วยงาน
จ านวน ๔๒,๐๘๐,๐๐๐ บาท กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินปรับลดงบประมาณ จ านวน ๑๙๕,๕๑๒,๒๐๐ 
บาท โดยได้เชิญเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจงต่อที่ประชุมคณะอนุกรรมาธิการ รวมยอดงบประมาณปรับลด
ทั้งสิ้น จ านวน ๒๔๒ ,๕๙๒,๒๐๐ บาท คงเหลือ จ านวน ๒๖๒ ,๘๒๐ ,๕๔๔ ,๖๐๐ บาท ทั้ งนี้  คณะอนุ
กรรมาธิการได้จัดท าข้อสังเกตพร้อมกับรายงานของคณะอนุกรรมาธิการเพื่ อเสนอต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการพิจารณา 

สรุปประเด็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการท้องถิ่น เทศบาลเมือง เทศบาลนครฯ ในประเด็น
ต่าง ๆ ดังน้ี 

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ขอให้ ช้ีแจงเหตุผลในการปรับลดงบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการ  จ านวน 

๒๔๒,๕๙๒,๒๐๐ บาท และเหตุผลในการปรับลดงบประมาณของ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น เทศบาลเมืองอรัญญ
ประเทศ เทศบาลเมืองปางมะค่า และขอทราบว่าคณะอนุกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาช้ีแจง
ข้อมูลประกอบการปรับลดงบประมาณหรือไม่ อย่างไร 

 - การปรับลดงบประมาณของเทศบาลเมือง จ านวน ๙ แห่ง และมีการอุทธรณ์ จ านวน  
๓ แห่งคือ เทศบาลเมืองวังน้ าเย็น เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เทศบาลเมืองปางมะค่า ขอทราบว่าจะมีการ
พิจารณาทบทวนอุทธรณ์หรือไม่  

 
 



๑๑ 
 

คณะอนุกรรมาธิการตอบข้อซักถาม 
 - ในการพิจารณางบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเห็นว่า ควรพิจารณาให้ได้รับ

งบประมาณเพิ่มข้ึน โดยรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินคิดเป็น ร้อยละ ๒๙.๖ ซึ่งมีจ านวนไม่ถึง ร้อยละ 
๓๐ ซึ่งการพิจารณางบประมาณของ เทศบาลเมือง เทศนคร เทศบาลต าบล ได้มีการพิจารณากลั่นกรอง 
โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินที่มีการใช้หลักเกณฑ์เฉลี่ยงบประมาณเท่ากันจ านวน  ร้อยละ ๓๐ 
และใช้หลักเกณฑ์การพิจารณาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ร้อยละ ๑๕ และใช้หลักเกณฑ์พิจารณา 
ตามพื้นที่ ร้อยละ ๑๕ และร้อยละ ๔๐ พิจารณาแปรผันกับรายได้ของท้องถ่ิน โดยคณะอนุกรรมาธิการ 
ได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์และพิจารณางบประมาณหลายรายการที่ เป็นงบด าเนินการแล้ว ห ากเป็น
งบประมาณที่มีความซ้ าซ้อนจะมกีารปรับลดงบประมาณ และในกรณีที่มีการตั้งงบประมาณในจ านวนที่สูงเกิน
โดยเฉพาะงบครุภัณฑ์ที่มีการขอใบเสนอราคา หากมีจ านวนสูงเกินจริงจะมีการปรับลดงบประมาณเพื่อให้
สอดคล้องกับราคาที่มีความเหมาะสม  

 - เทศบาลนครและเทศบาลเมืองได้รับการจัดสรรงบอุดหนุนเฉพาะกิจ จ านวน ๑๐ ล้านบาท 
มีเฉพาะเทศบาลเมืองศิลา ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๐ ล้านบาท และเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้รับ
จัดสรรงบประมาณ จ านวน ๓๐ ล้านบาท เทศบาลเมืองปางมะค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ จ านวน ๔๐  
ล้านบาท เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณไม่มีความเป็นธรรม โดยควรปรับลดงบประมาณของเทศบาลเมือง 
ปางมะค่า ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงความจ าเป็นในการใช้งบประมาณและข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น เทศบาลปางมะค่า จึงได้รับการจัดสรรงบประมาณเกินกรอบหลักเกณฑ์ในการจัดสรร
งบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการจึงได้ปรับลดงบประมาณในโครงการซ่อมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ 
ติกคอนกรีต จ านวน ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท 

 - การปรับลดงบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการเป็นไปด้วยความรอบคอบและมีเหตุผล
ความจ าเป็นในการปรับลดงบประมาณ โดยสามารถด าเนินการโครงการได้แม้ไม่ ได้รับงบประมาณ  
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และกรณีที่มีความซ้ าซ้อนในการขอรับงบประมาณของส่วนท้องถ่ิน เช่น องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด ดังนั้น จึงมีการปรับลดงบประมาณที่มีความซ้ าซ้อน 

 - การจัดสรรงบประมาณของเทศบาลเมืองวังน้ าเย็น ในงบอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ จ านวน ๑๕๐ ล้านบาท คณะอนุกรรมาธิการปรับลดงบประมาณ ๗,๔๙๕,๐๐๐ บาท โดยมีการ
พิจารณาเฉพาะงบอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีจ านวนต่อหน่วยต่ ากว่าสิบล้านบาท 
จ านวน ๒๓,๙๒๑,๐๐๐ บาท และในกรณีเทศบาลเมืองได้รับงบประมาณไม่เกินยี่สิบล้านบาท เมื่อพิจารณา
ความจ าเป็นในการใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองที่มีจ านวนสูง  และมีการสอบถามหน่วยรับงบประมาณ 
โดยพบว่ามีการได้รับจัดสรรงบประมาณเกินกรอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการ  
จึงได้พิจารณาเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับการได้รับจัดสรรงบประมาณของหน่วยงานอื่น  จึงมีการปรับลด
งบประมาณ ส่วนกรณีการปรับลดงบประมาณของ เทศบาลเมืองอรัญประเทศ ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๓๙ 
ล้านบาท คณะอนุกรรมาธิการปรับลดงบประมาณ จ านวน ๒ ล้านบาท โดยพิจารณาความจ าเป็นในการใช้
งบประมาณของเทศบาลเมืองและมีการสอบถามหน่วยรับงบประมาณ และการตั้งราคาต่อหน่วยมีจ านวนที่สูง
เกินไป และในกรณีการปรับลดงบประมาณของเทศบาลเมืองปางมะค่า ได้รับจัดสรรงบประมาณ ๑๒๙  
ล้านบาท คณะอนุกรรมาธิการปรับลดงบประมาณ ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ บาท โดยพิจารณาค่าก่อสร้างทางสะพาน 
ที่มีราคาต่อหน่วยต่ ากว่าสิบล้านบาท สามรายการ จ านวน ๘,๔๓๐,๐๐๐ บาท และค่าปรับปรุงทาง จ านวน 
๒๓ ล้านบาท และค่าก่อสร้างอื่น ๆ จ านวน ๗,๙๙๕,๙๐๐ บาท ซึ่งได้พิจารณาความจ าเป็นในการใช้
งบประมาณและมีการสอบถามหน่วยรับงบประมาณพบว่า เทศบาลเมืองปางมะค่า ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเกินกรอบหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเมื่อเปรียบเทียบกับเทศบาลอื่น จึงได้ปรับลด
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งบประมาณรายการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จ านวน ๑๓,๑๕๐,๐๐๐ 
บาท และแม้ได้รับการปรับลดงบประมาณแล้วยังได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงกว่าหน่วยรับงบประมาณอื่น 
ทั้งนี้ การปรับลดงบประมาณของคณะอนุกรรมาธิการทั้งสิ้น จ านวน ๒๒,๖๔๕,๐๐๐ บาท ได้พิจารณาโดย
ความเป็นธรรมและได้หารือกับส านักงบประมาณเพื่อความละเอียดรอบคอบ 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - ในการจัดสรรงบประมาณของเทศบาลต าบล ควรก าหนดหลักเกณฑ์ในการจัดสรร

งบประมาณที่เป็นธรรมและต้องกระจายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า เพื่อให้ทุกหน่วยรับงบประมาณได้รับ
การจัดสรรงบประมาณอย่างเท่าเทียมกัน  โดยให้น าตัวช้ีวัดเรื่องความยากจนมาเป็นเกณฑ์พิจารณา 
การจัดสรรงบประมาณท าให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง 

มติท่ีประชุม 
 ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะอนุกรรมาธิการท้องถ่ิน เทศบาลนคร เทศบาลเมือง 

และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

๔. คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและ
พัทยา 

 ประธานคณะอนุกรรมาธิการได้น าเสนอรายงานคณะอนุกรรมาธิการ ต่อที่ประชุม
คณะกรรมาธิการ ดังนี้ 

 คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณาตามกรอบแนวทางการพิจารณางบประมาณของ
คณะกรรมาธิการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยคณะ
อนุกรรมาธิการได้พิจารณางบประมาณของจังหวัดรวม ๗๖ จังหวัด และกลุ่มจังหวัด จ านวน ๑๘ กลุ่ม 
งบประมาณที่ตั้งไว้ จ านวน ๖๒,๔๒๙,๕๑๙,๔๐๐ บาท ผลการพิจารณางบประมาณของจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัดตามมาตรา ๒๘ งบประมาณตั้งไว้ จ านวน ๒๑,๗๒๗,๗๔๔,๑๐๐ บาท ปรับลดงบประมาณ จ านวน 
๓๙๔,๑๔๐,๒๐๐ บาท คิดเป็น ร้อยละ ๑.๘๑๔๐ คงเหลืองบประมาณ จ านวน ๒๑,๓๓๓,๖๐๓,๙๐๐ บาท  
คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๑๘๖๐ ผลการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินรูปแบบ
พิเศษรวม ๒๓,๘๙๐,๗๑๗,๓๐๐ บาท คือ กรุงเทพมหานคร ๒๒,๑๕๙,๔๒๕,๖๐๐ บาท เมืองพัทยา จ านวน 
๑,๗๓๑,๒๙๑,๗๐๐ บาท คณะอนุกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณ ๓๓,๓๙๘,๐๐๐ บาท และผลการ
พิจารณาการจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารสว่นจังหวัด มาตรา ๓๓ ข้อ ๒ รวม ๑๖,๘๑๑,๐๕๘,๐๐๐ บาท 
คณะอนุกรรมาธิการได้พิจารณางบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดรวม ๗๖ แห่ง มีมติไม่ปรับลด
งบประมาณ คณะอนุกรรมาธิการรวมปรับลดงบประมาณ จ านวน ๗๒๗,๕๓๘,๒๐๐ บาท คงเหลืองบประมาณ 
๖๒,๐๐๑,๙๘๑,๒๐๐ บาท ทั้งนี้ คณะอนุกรรมาธิการได้มีการพิจารณาปรับลดงบประมาณตามความเหตุผล
ความจ าเป็นในการใช้งบประมาณ จึงขอเสนอรายงานต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

สรุปประเด็นการพิจารณาของคณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วน
จังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยาในประเด็นต่างๆ ดังน้ี  

ข้อสอบถามและแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ 
 - ในการใช้งบประมาณของจังหวัด ผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ GDP ของแต่ละจังหวัดมีความ

เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณ โดยในจังหวัดที่มีจ านวนประชากรมากหากพิจารณาตาม GDP อาจท าให้
ได้รับจัดสรรงบประมาณน้อย และในงบประมาณที่มีความเช่ือมโยงกับนวัตกรรมจะท าให้ไม่สามารถตอบโจทย์
ในการจัดสรรงบประมาณ โดยขอให้พิจารณากรณีที่ท้องถ่ินมีการจ้างบรษัิทด าเนินโครงการที่มีความซ้ าซ้อนกนั 
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 - ขอทราบเหตุผลในการพิจารณาปรับลดงบประมาณจังหวัดสมุทรปราการ  ในรายการ
กิจกรรมเช่ือมโยงสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพเพื่อประชาชนจังหวัดสมุทรปราการ  โดยส านักงาน
พาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการ จ านวน ๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรม 
การปรับปรุงผิวทางจราจรและติดตั้งป้ายแนะน าสถานที่ส าคัญแหล่งท่องเที่ยว จ านวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 - กรณีมีการปรับลดงบประมาณในโครงการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างในจังหวัดราชบุรี 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชัยนาท เห็นว่าไฟส่องสว่างเป็นการป้องกันและรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชน
เดินบนถนน ขอทราบว่าราคามาตรฐานเป็นการติดตั้งไฟชนิดสวยงามหรือไม่  

 - ขอให้พิจารณาความจ าเป็นในการปรับลดงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โครงการ
เพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนถนน โดยเห็นว่าการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณข้างถนนเป็นสิ่งส าคัญ
และจ าเป็นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ 

 - กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณจังหวัดกรุงเทพมหานครรายการค่าจัดกรรมสิทธ์ิ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายจ านวน ๖๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท และ
โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ ๒ ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ า
เจ้าพระยารวมทางข้ึน - ลง ๑ แห่งวงเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน) ปี ๒๕๖๖ ตั้งงบประมาณ 
๘๔,๓๗๕,๐๐๐ บาท โดยเห็นว่าควรมีการชะลอโครงการให้ด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป 

 - กรณีการด าเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร ทางรัฐสภาได้ท าการศึกษาและได้มีโต้แย้ง 
ในเรื่องดังกล่าว กรุงเทพมหานครต้องมีการช้ีแจงก่อนลงนามในสัญญา ท าให้การลงนามในสัญญาส่งผลให้ไม่มี
ความเหมาะสม ๗ ประการ จึงควรให้กรุงเทพมหานครพิจารณาทบทวนและศึกษาเพิ่มเติมกับทางรัฐสภาให้มี
ความชัดเจนเกี่ยวกับการจัดท าโครงการอย่างรอบคอบ ดังนั้น ควรมีการชะลอการด าเนินโครงการดังกล่าว
ออกไปก่อน 

 - กรณีความขัดแย้งของการด าเนินโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแยกเกียกกาย มีการจัดท า
หนังสือที่มีการลงนามโดยผู้รักษาการแทนเลขาธิการองค์มนตรีถึงรัฐสภา เพื่อขอประมวลรวบรวมข้อมูลและ
ข้อพิจารณาให้ครบถ้วนสมบูรณ์เกี่ยวกับการเวนคืนที่ดิน ซึ่งทางรัฐสภาได้มีการตอบหนังสือฉบับดังกล่าวเป็น 
ที่เรียบร้อยและอยู่ในระหว่างการพิจารณา ดังนั้น ควรมีการพิจารณารายละเอียดให้ครบถ้วนและชะลอ  
การด าเนินโครงการออกไปก่อน 

 - กรณีที่คณะกรรมาธิการมีความเห็นว่าควรชะลอการด าเนินโครงการของกรุงเทพมหานคร
ออกไปก่อนนั้น ควรเชิญกรุงเทพมหานครมีช้ีแจงและรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการ เพื่อให้
กรุงเทพมหานครสามารถโต้แย้งสิทธิของตนเองได้ 

 - ขอทราบว่าหนังสือมอบอ านาจของกรงุเทพมหานครตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ สามารถน ามาบังคับใช้
กับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคนใหม่ เพื่อลงนามในสัญญาการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ได้หรือไม่ 

 - ในปี ๒๕๖๖ กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณ จ านวน ๒๒,๒๘๔,๒๙๒,๒๐๐ บาท  
ถูกปรับลดงบประมาณในช้ันคณะอนุกรรมาธิการ จ านวน ๕๔๘,๐๐๐ บาท แต่การสนับสนุนหน่วยรับ
งบประมาณต้องไม่มีข้อขัดแย้งและมีการงบค้างจ่าย ดังนั้น โครงการดังกล่าวมีข้อขัดแย้งหลายประการจึงควร
ให้ชะลอการด าเนินการออกไปก่อน 

คณะอนุกรรมาธิการตอบข้อซักถาม 
 - คณะอนุกรรมาธิการพิจารณาปรับลดงบประมาณในโครงการที่มีความซ้ าซ้อน โดยจังหวัด

ได้เสนอปรับลดต่อคณะอนุกรรมาธิการ และในจังหวัดสมุทรปราการที่มีการปรับลด จ านวน ๕๗,๕๓๐,๐๐๐ 
บาท ในการปรับลดรายการกิจกรรมเช่ือมโยงสินค้าราคาประหยัด ลดค่าครองชีพ เพื่อประชาชนจังหวัด
สมุทรปราการ โดยส านักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรปราการเป็นหน่วยรับผิดชอบด าเนินการ จ านวน 
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๓,๕๐๐,๐๐๐ บาท และกิจกรรมการปรบัปรุงผิวทางจราจรและติดตั้งปา้ยแนะน าสถานที่ส าคัญแหล่งท่องเทีย่ว 
จ านวน ๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท ได้มีการเสนอปรับลดงบประมาณ โดยจังหวัดเสนอปรับลดต่อคณะอนุกรรมาธิการ
เนื่องจาก ไม่มีความจ าเป็นในการใช้งบประมาณและได้รับงบประมาณจากส่วนอื่นมาด าเนินการ 

 - ในการปรับลดงบประมาณของจังหวัดสุราษฎร์ธานี  โครงการเพิ่ มประสิท ธิภาพ 
ความปลอดภัยบนถนน เนื่องจาก ไม่สามารถช้ีแจงเหตุผลในการใช้งบประมาณ จังหวัดสุราษฎร์ธานีจึงได้เสนอ
ขอปรับลดงบประมาณส่วนดังกล่าว มีการซ้ าซ้อนกับงบประมาณที่ได้รับในงบด าเนินการของหน่วยงานอื่น 

 - กรณีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย คณะอนุกรรมาธิการ  
ได้มีการสอบถามผู้ช้ีแจงในประเด็นดังกล่าว หน่วยงานได้มีการยืนยันถึงกระบวนการในการด าเนินงานและ
ข้ันตอน จนน าไปสู่ข้อสรุปว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ด าเนินโครงการ ท าให้กรุงเทพมหานครต้องด าเนินการ
ตามมติและใช้งบประมาณในการด าเนินการร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครและส านักงบประมาณ  
ส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งหน่วยงานได้ขอรับงบประมาณ ๒ ส่วน ดังนี้ 

๑. งบค่าเวนคืน กระบวนการเวนคืนมีสองรูปแบบ คือ การเจรจาในจ านวน ๖๐๐ ล้านบาท 
พื้นที่เขตฝั่งธนบุรี แต่หน่วยงานต้องจ่าย ๗๐๐ ล้านบาท ส่วนที่เหลือหน่วยงานต้องเป็นผู้จัดหาเอง  

๒. หน่วยงานของบประมาณ จ านวน ๘๔ ล้านบาท น าไปใช้จ่ายในการก่อสร้าง และได้
ด าเนินกระบวนการมาสู่ข้ันตอนการประกวดราคาและตัวผู้รับจ้างแล้ว และได้ลงนามในสัญญาที่ผลผูกพันที่
เป็นการลงนามโดยผู้รับมอบอ านาจตามระเบียบ  

ทั้งนี้ หน่วยงานได้มีการรายงานผลกระทบต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนต่อคณะอนุกรรมาธิการ คณะอนุ
กรรมาธิการจึงมิได้มีการปรับลด เนื่องจาก การปรับลดอาจส่งผลกระทบต่อหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญา
เป็นที่เรียบร้อย 

ส านักงบประมาณตอบข้อซักถาม 
 - ในโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ ๒ ก่อสร้าง

สะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยารวมทางขึ้น - ลง ๑ แห่งวงเงินทั้งสิ้น ๙๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (งบผูกพัน) ปี ๒๕๖๖ 
ตั้งงบประมาณ ๘๔,๓๗๕,๐๐๐ บาท จะเป็นรายการค่าก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาเท่านั้นซึ่งไม่มี 
ค่าเวนคืนโดยมีการประกวดราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีการใช้งบประมาณ ร้อยละ ๕๐ และงบประมาณ
สมทบกรุงเทพมหานครจ านวน ร้อยละ ๕๐  

- กรณีการตั้งงบประมาณต้องตั้ง  EIA ก่อนหรือไม่ ต้องพิจารณาข้อเท็จจริงของการ
ด าเนินงานก่อสร้างบางเรื่องอาจมีความจ าเป็นเร่งด่วน และการจัดท า EIA สามารถจัดท าได้ภายใน ๑ ปี จึง
สามารถตั้งคู่ขนาดกันได้ ถ้าเป็นโครงการขนาดใหญ่และต้องใช้ระยะเวลาในการจัดท า EIA ท าให้ต้องตั้ง EIA 
ก่อนการตั้งสิ่งก่อสร้าง 

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ 
 - โครงการที่มีการถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถ่ินด าเนินการในงบอุดหนุนเฉพาะกิจสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้ ส านักงบประมาณควรจัดสรรงบประมาณให้สูงข้ึนเพื่อเพียงพอกับประชาชนที่มีการย้าย
ภูมิล าเนามาอยู่ในพื้นที่ โดยให้มีการย้ายภูมิล าเนาของประชาชนที่เข้ามาอยู่ในพื้นที่เกินกว่า ๑๕ วัน เพื่อให้
ง่ายแก่การตรวจสอบงบประมาณ ความปลอดภัยและการป้องกันโรค 

รายการขอเอกสารเพ่ิมเติม 
 - นายพิเชษฐ์  เช้ือเมืองพาน ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการ ขอเอกสารรายงานชวเลขของ  

คณะอนุกรรมาธิการจังหวัด/กลุ่มจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด กรุงเทพมหานครและพัทยา ในส่วนของ
การช้ีแจงงบประมาณกรุงเทพมหานครทั้งหมด 
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